

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh – Trần Văn Ba tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2021

Thực hiện Công văn số 631/UBND-NC ngày 22/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh về việc ủy nhiệm tiếp công dân định kỳ tháng 02/2021, ngày 24/02/2021 Chánh Thanh tra tỉnh – Trần Văn Ba, chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Trà Vinh.

Thành phần tham dự gồm có lãnh đạo, đại diện các sở, ngành tỉnh: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Đại diện UBND huyện Càng Long và UBND thành phố Trà Vinh.

Sau khi nghe công dân trình bày nội dung khiếu nại; báo cáo của cơ quan chức năng về quá trình giải quyết khiếu nại của công dân và ý kiến của các sở, ngành và địa phương tham dự, Chánh Thanh tra tỉnh – Trần Văn Ba kết luận như sau:

1. Vụ khiếu nại của ông Trần Văn Chiến ngụ ấp Trà Ót, xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

Việc khiếu nại của ông Trần Văn Chiến đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 5294/UBND-NC ngày 29/12/2020 giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với đơn vị thi công, UBND huyện Cầu Kè xác định nguyên nhân gây nứt nhà; làm việc với chủ hộ; tiến hành giải quyết việc khiếu nại theo thẩm quyền.

Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẩn trương thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn nêu trên. Thời gian thực hiện 30 ngày phải trả lời cho người khiếu nại và báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Vụ khiếu nại của bà Mai Hường Lan ngụ khóm 6, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

Đối với nội dung khiếu nại việc tranh chấp đất tiếp giáp Nghĩa trang huyện Càng Long giữa bà Trần Thị Hường (là mẹ của bà Mai Hường Lan) với bà Nguyễn Thị Bé Tư, theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Càng Long đã thực hiện xong việc di dời nhà của bà Nguyễn Thị Bé Tư. Tuy nhiên, hiện nay bà Mai Hường Lan yêu cầu trả lại phần đất đã thu hồi của hộ bà Nguyễn Thị Bé Tư giao trả lại cho Bà: Giao UBND huyện Càng Long mời bà Mai Hường Lan để trao đổi, ghi nhận lại nội

dung khiếu nại của bà Mai Hương Lan và xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và đúng pháp luật.

3. Vụ khiếu nại của ông Nguyễn Văn Khanh ngụ số 7/3, đường Phạm Ngũ Lão, khóm 1, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Việc khiếu nại của ông Nguyễn Văn Khanh, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 3497/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 giao Sở Tài nguyên và Môi trường xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Khanh. Tuy nhiên, đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường chưa báo cáo kết quả vụ việc; yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại của ông Khanh để Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức đối thoại với ông Nguyễn Văn Khanh theo quy định. Thời gian báo cáo chậm nhất đến ngày 02/3/2021. Tại buổi tiếp công dân ông Nguyễn Văn Khanh đồng ý chờ kết quả giải quyết.

4. Vụ khiếu nại của bà Võ Thị Bích Hạnh (cha là ông Võ Công Út) ngụ ấp Cồn Cù, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Tại buổi tiếp công dân, bà Võ Thị Bích Hạnh có đơn (ghi ngày 14/9/2020) trình báo về việc tiếp tục đưa Kobel vào cải tạo ao hồ trong phần đất đã được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng không được chấp thuận của chính quyền địa phương. Qua xem xét đơn và trình bày của bà Hạnh, xét thấy vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Duyên Hải. Đề nghị bà Võ Thị Bích Hạnh liên hệ UBND huyện Duyên Hải để được xem xét và giải quyết theo thẩm quyền.

Trên đây là ý kiến kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh – Trần Văn Ba, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như thành phần mời họp;
- CVP, PCVP (TDNC);
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, BTCĐ-NC. 02

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Thanh Tâm